

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัย เรื่อง การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยนำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะ ดังนี้

#### วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ตามความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

#### สมมติฐานการวิจัย

1. ระดับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร แตกต่างกัน

## ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดประชากร คือ ประชาชนที่อายุ 18 ปี ขึ้นไปที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร จำนวน 3,994 คน (งานทะเบียนราษฎร อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร. 2556 : 16)
2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกำหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของยามานะ (Yamane, 1973 : 727) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 364 คน

## เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่

ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร รวม 5 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3) ด้านการพัฒนาสังคม 4) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร และ 5) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งระดับการดำเนินงานเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

## การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบการดำเนินงาน ใช้ *t*-test (Independent Sample) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

## สรุปผลการวิจัย

การวิจัย เรื่อง การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปรากฏผลการศึกษาวิจัยสรุป ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 207 คน (ร้อยละ 56.86) รองลงมา เป็นเพศหญิง จำนวน 160 คน (ร้อยละ 43.14) อายุ 18-35 ปี จำนวน 97 คน (ร้อยละ 26.64) 36- 50 ปี จำนวน 173 คน (ร้อยละ 47.52) และ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 94 คน (ร้อยละ 26.93) ระดับการศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 89 คน (ร้อยละ 24.45) มัธยมศึกษาหรือ ปวช. จำนวน 177 คน (ร้อยละ 48.62) อนุปริญญาหรือ ปวส. และสูงกว่าขึ้นไป จำนวน 98 คน (ร้อยละ 26.93) หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ หมู่ 1 บ้านส้มฝ่อ จำนวน 34 คน (ร้อยละ 9.34) หมู่ 2 บ้านนาเงิน จำนวน 40 คน (ร้อยละ 10.98) หมู่ 3 บ้านโนนแดง จำนวน 46 คน (ร้อยละ 12.63) หมู่ 4 บ้านศรีชุมพร จำนวน 47 คน (ร้อยละ 12.91) หมู่ 5 บ้านนางาม จำนวน 56 คน (ร้อยละ 15.38) หมู่ 6 บ้านเหล่าหันทราย จำนวน 62 คน (ร้อยละ 17.03) หมู่ 7 บ้านใหม่ขมภู จำนวน 27 คน (ร้อยละ 7.41) และหมู่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี จำนวน 52 คน (ร้อยละ 14.28)

2. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 3.35$ ) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการพัฒนา สังคม ( $\bar{X} = 3.56$ ) และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ( $\bar{X} = 3.53$ ) อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ( $\bar{X} = 3.44$ ) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( $\bar{X} = 3.23$ ) และ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ( $\bar{X} = 3.00$ )

3. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียงรายด้านบางด้านที่มีความแตกต่างกัน คือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในตัวแปรอายุ

4. ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เรียงลำดับตามค่าความถี่ คือ อบต. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ควรเชิญวิทยากร ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ควรพัฒนาระบบประปาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ควรคิดไฟ  
 กระปรียบทุกทางแยกเพื่อความปลอดภัย ควรส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
 ควรส่งเสริมประชาชนปลูกพืชเศรษฐกิจ ควรจัดทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เช่น สาขา  
 แพทยศาสตร์ ควรจัดหาปุ๋ยอินทรีย์จำหน่ายให้เกษตรกรในราคาที่ถูก และควรจัดตั้งอาสาสมัคร  
 รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

## อภิปรายผล

การวิจัย เรื่อง การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ขององค์การ  
 บริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ของ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัยพบว่า การวิจัย เรื่อง การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 -  
 2556) ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ใน  
 ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อขยายเขต  
 ประปาหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง และมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ยังไม่ครอบคลุมถนนทุกสาย
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ส่งเสริมการ  
 พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มากเท่าที่ควร และ  
 มีการจัดอบรมความรู้ด้านการตลาดให้เกษตรกรเพียงบางครั้ง โดยไม่ได้ดำเนินการอย่าง  
 ต่อเนื่อง
3. ด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จัดทุนการศึกษาให้  
 นักเรียนเพียงบางครั้ง ไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  
 ชุมชน ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น
4. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  
 ไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้ฝึกอบรมให้ความรู้  
 ด้านการบริหารกับผู้นำหมู่บ้านเป็นประจำ
5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จัดตั้ง  
 แยกขยะไว้บริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และการเก็บขยะมูลฝอยไม่ได้  
 ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ อรรถพล แก้วมนตรี (2547 : 76) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ผลการศึกษาพบว่า ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับบริวารรัตน์ ฆารสินธุ์ (2549 : 73) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล ต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ปัญหาด้านการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมทุกปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง วิสูตร จงชวลินชัย (2549 : 81) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือ ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เค่นดวง สุบุตรดี (2550 : 81) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 77) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน โดยรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : 82) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สมศักดิ์ วรรณกุล (2550 : 77) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และ สอดคล้องกับจตุพล หลีกคำพันธ์ (2553 : 82) ได้ศึกษา การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ตามความคิดเห็นของประชาชน พบว่าโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาสงบความเรียบร้อยด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับคุณวุฒิ ไชยคำภา (2547 : 79) ได้ทำการวิจัยเรื่องการค้าเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยส่วนรวมเห็นว่า มีการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับอรรดพล แก้วมนตรี (2547 : 81) พบว่า ด้านการพัฒนาสังคมโดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2549 : 70) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับทวีศักดิ์ ปักษา (2550 : 83) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า คิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมาก

**สมมติฐานที่ 2 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร แตกต่างกัน**

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษานี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ได้ดำเนินงานตามโครงการจากการทำประชาคมหมู่บ้านซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน



2. การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมพันธ์  
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมพันธ์ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ  
ประชาชนจากทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลและสามารถได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

4. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมพันธ์ เป็นการดำเนินการตามความ  
ต้องการของประชาชน โดยไม่แยกการดำเนินงานเพื่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนก  
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  
สามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมพันธ์ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร พบว่า โดยรวมไม่  
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548 : 70) ได้ทำการวิจัย  
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัด  
มหาสารคาม พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ  
คิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ  
วิสูตร จงชูวนิชย์ (2549 : 79) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  
บรือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า  
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน  
ของเทศบาลตำบลบรือ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ  
ธิดารัตน์ มารสินธุ์ (2549 : 68) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล ต่อปัญหาการ  
บริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลที่มี  
เพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานของ  
เทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา  
(2550 : 84) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบล  
เกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าคณะกรรมการชุมชนเพศและระดับ  
การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เต็นดวง สุบุตรดี  
(2550 : 81) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล  
ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับ  
การศึกษาและอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ

อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : 82) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมศักดิ์ วรรัชย์กุล (2550 : 77) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน ประชาชนที่มีประเภทของที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน และประชาชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .001 ทั้ง 6 รายการ ส่วนประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : 84) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีอายุแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการวิจัย การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมพันธ์ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในแต่ละด้าน ดังนี้

1.1 พัฒนาระบบจราจร เช่น ป้ายสัญญาณไฟกะพริบตามทางแยกทุกแห่งเพื่อความปลอดภัย

1.2 ควรส่งเสริมสนับสนุน การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนเพื่อให้มีความเข้มแข็ง



1.3 ควรสนับสนุนให้ความรู้ในการป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคความดัน เพราะเป็นโรคที่ประชาชนเป็นกันมาก

1.4 ควรส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันแก้ปัญหาท้องถิ่นเพราะประชาชนคือผู้รู้ปัญหา

1.5 ควรจัดกิจกรรมป้องกันการฆ่าตายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประจำ

1.6 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

1.7 ควรเชิญวิทยากร ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

1.8 ควรพัฒนาระบบประปาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

## 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้านและมี 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น คือ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม